



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรอัตรา จำนวน ๕ โรงเรียน โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ตามบัญชีรายละเอียดแนบประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือกไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรา ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่จะส่งจ้าง
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการส่งจ้างหรือต้องยกเลิกคำสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๐๑	นางสาวดารารัตน์ เพิ่มพูล	ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกนำเอกสารหลักฐานไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดังนี้ ๑. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๒. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ๓. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา พร้อมสำเนา ๔. สมุดคู่มือฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมสำเนา
๐๐๐๓	นางสาวอารยา ยศเป็ง	
๐๐๐๕	นางสาวสกาวิรัตน์ รังงาม	
๐๐๒๑	นางสาวธัญญาศิริ โชติช่วง	
๐๐๒๒	นางสาวธิดารัตน์ แมตเมือง	

21. 11